

Nhân Dân Còn Sống Tại Vermont Do Ảnh Hưởng Của Trận Lũ Gần Đây Có Thể Ứng Ký Nhận Hỗ Trợ Của FEMA

Release Date: Tháng 7 16, 2023

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng Thống Joseph Biden tuyên bố Tình Trạng Thảm Họa Đối Với Tiểu Bang Vermont do các trận bão nghiêm trọng và lũ lụt xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 và sau đó.

Các chủ nhà và người thuê nhà tại Vermont chịu ảnh hưởng do trận lũ gần đây đang sống tại các hộ gia đình này cũng có thể nhận là người Hỗ Trợ Cá Nhân có thể tiếp nhận nhận trợ giúp từ FEMA.

Tuyên bố này cho phép sử dụng ngân sách liên bang cho các cá nhân chịu ảnh hưởng tại các hộ Chittenden, Lamoille, Rutland, Washington, Windham và Windsor.

Các hộ khác có thể cũng thêm vào danh sách sau khi có kết quả đánh giá thiệt hại tiếp theo.

Nếu quý vị có bất kỳ chủ nhà hoặc người thuê nhà, quý vị nên gửi yêu cầu chi trả quy định bất kỳ bất kỳ càng sớm càng tốt. Theo luật, FEMA không thể cung cấp các phúc lợi cho những tổn thất đã được bồi thường thanh toán. Nếu quý vị không có bất kỳ bồi thường bồi thường, quý vị có thể tiếp nhận nhận trợ giúp từ liên bang.

Cách nhanh nhất và dễ nhất để ứng ký là truy cập trang disasterassistance.gov hoặc tại xu hướng ứng [dựng di ứng](https://disasterassistance.gov) FEMA (cũng có tại Trung Tâm Ban Nha), nếu quý vị có thể truy cập vào ứng dựng di ứng của mình.

Nếu không thể ứng ký trực tuyến, hãy gọi theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Các ứng dụng này miễn phí hoặc có phí hỗ trợ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm EDT, bảy ngày một tuần, và có sẵn dịch vụ thông dịch.



FEMA

Page 1 of 3

Khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ, hãy đảm bảo quý vị có sẵn những thông tin sau đây:

- Một số yêu cầu cần thiết dùng để liên lạc với quý vị?
- Địa chỉ của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ nơi quý vị hiện đang?
- Số An Sinh Xã Hội của bạn, nếu có
- Một danh sách chung về thiệt hại và tổn thất
- Số hợp đồng bảo hiểm hoặc tên công ty bảo hiểm nếu có bảo hiểm

Ngay khi đã an toàn, hãy bắt đầu thu dọn. Chuẩn bị ghi lại bằng cách viết hoặc chụp ảnh về thiệt hại và số của các đồ đạc bị mất hoặc bị hư hỏng. Hãy nhớ ghi biên lai về các giao dịch mua liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Hỗ trợ sau thảm họa có thể bao gồm trợ giúp về tài chính thuê nhà tạm thời và sửa chữa nhà cửa cùng với các chương trình khác nhằm hỗ trợ các gia đình phục hồi lại sau những mất mát.

Các chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp thực hiện quy mô và các loại chi phí như nhân công có thể nhận các khoản vay hỗ trợ sau thảm họa lãi suất thấp từ U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ, SBA) Hoa Kỳ. Những người nhận FEMA, SBA không thể tiếp cận cho những thiệt hại được bảo hiểm chi trả.

Các doanh nghiệp thực hiện quy mô, chủ nhà, người thuê nhà và các chi phí như nhân công có thể đăng ký trực tuyến tại trang disasterloanassistance.sba.gov Nếu có câu hỏi và cần trợ giúp để hoàn thành đăng ký, vui lòng gọi theo số 800-659-2955 hoặc gửi email tại địa chỉ disastercustomerservice@sba.gov. SBA sẽ trả lời các câu hỏi về cách thức sử dụng khoản vay sau thảm họa để giúp người sống sót phục hồi sau thiệt hại do thảm họa gây ra.

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 1 tại twitter.com/FEMARegion1 hoặc trang Facebook facebook.com/FEMARegion1.



FEMA

Các chính quyền tiểu bang, bộ tộc và địa phương liên bang, và các tổ chức phi lợi nhuận nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách liên bang trên cơ sở chia sẻ chi phí với các biện pháp bảo vệ trong tình huống khẩn cấp. Ngân sách có sẵn tại các hạt Addison, Bennington, Caledonia, Chittenden, Essex, Franklin, Grand Isle, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor cho các biện pháp bảo vệ trong tình huống khẩn cấp.

Tất cả các hạt tiểu bang Vermont đều tuân thủ tiêu chuẩn ứng ký nhận hỗ trợ theo Hazard Mitigation Grant Program (Chương Trình Trợ Cấp Giảm Thiểu Tác Động Thảm Họa).

